

GIẤY PHÚT TÂM TÌNH

Vì công việc, tôi đến trại trễ...1 ngày. Khi bước ngang qua cổng chính của hồ bơi để vào đất trại, nơi tổ chức Trại Kỷ Niệm 100 năm thành lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới, tôi đã thấy hàng hàng những chiếc lều nối nhau dựng chung quanh khu đất Trại dành cho anh chị em Hướng Đạo Việt Nam mình.

Không có gì ngạc nhiên vì khu cắm trại này ngoài chúng ta còn có những bạn trẻ bản xứ cùng khách du lịch ghé vào cho nên lều ơi là lều! Chúng tôi vào Trại không lâu đã phải vội theo phái đoàn đi sang Chùa Linh Thứu vì chương trình chiều hôm nay sẽ cùng dùng cơm bên Chùa, hội thảo liên quan đến Hướng Đạo và tập bài hát Trại Ca cho ngày mai.

Chùa Linh Thứu, một ngôi Chùa mới tạo được với ngôi nhà bên trong từ chánh điện đến các nơi thờ phượng thật thanh nhã. Bên ngoài là một vườn hoa với tượng Đức Bốn Sư đang thuyết pháp cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như và phía sau là tượng Đức Quán Thế Âm đứng giữa hồ nước. Cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, trông rất xinh đẹp, cây cối xum xuê... nhìn cảnh vật thật lòng người thanh thân.

Trong anh chị em về dự trại, tôi bỗng lưu ý đến một người, một anh phóng viên cầm máy ảnh chạy tới chạy lui như săn tin tức hình ảnh. Tôi nhủ thầm : “Trại họp bạn lần này không những có thu hình do chính Trưởng Chủ Tịch HĐTU - HDVN Võ Thành Nhân quay phim mà còn có cả báo chí nữa!”.

Đến lúc dùng cơm chiều tại Chùa, tôi mới biết trước đây anh là một Kha Sinh của Trưởng Đỗ Phát Hai, đi dự Trại với tính cách là một Hướng Đạo sinh, hình ảnh thu thập là do anh cộng tác với tờ báo Viễn Đông (Hoa Kỳ), hầu hết chuyên về sinh hoạt thanh thiếu niên, xã hội hay thời sự. Tối thứ bảy, sau khi trại đã làm lễ kỷ niệm 100 năm, chúng tôi ngồi quay quần bên nhau tâm tình, thăm hỏi và tôi cũng muốn nhân dịp này cố gắng thu thập vài tin tức để gửi đến Tr. Đặng Quang Thái, Trưởng phụ trách trang Web của Chi Nhánh Đức.

Chúng tôi gồm có anh Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức Nguyễn Minh Tân, Ân Linh Hoạt Đoàn Trang, Akêla Titi, Thiếu Trưởng Trương Lê Hồng và Oanh Oanh Hùng Khí cùng anh Hồ Đăng.

Trưởng Minh Tân đã bắt đầu như sau :

-“ Ban Huỳnh Trưởng của Chi Nhánh Đức phối hợp cùng BTV Hội Đồng Trung Ương HDVN để thực hiện Trại Kỷ Niệm 100 năm thành lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Đây là lần đầu tiên CN Đức tổ chức trại được gọi là có tâm vóc và mời quý Trưởng khắp nơi về tham dự. Việc tổ chức cũng có thật nhiều điều bất như ý, điển hình như phần tổ chức hay cơ cấu điều hành, cái nhìn từ phía anh ra sao?”

Anh Hồ Đăng :

-“ Nếu nói là khuyết điểm về mặt tổ chức thì ngay cả những lần đơn giản như một buổi sinh nhật tổ chức ở nhà thì hầu hết sau đó đại đa số người tổ chức đều đã không hài lòng vì thấy thiếu thốn chỗ này, sơ hở chỗ kia, tiếp đón sơ sài chỗ nọ...vv...và ..vv. Nhưng ở đây nếu gọi là khuyết điểm thì e là không đáng, ngược lại ưu điểm lớn lao mà tôi nhận thấy trong kỳ trại này là từ khi bước chân vào trại cho đến hôm nay, sau buổi sáng khai mạc và chiều hôm nay sau khi ăn cơm chiều xem các em Áu, Thiếu trình diễn những màn văn nghệ, lòng của tôi thật vui, thật ấm áp và thật thoải mái (anh cười) vì cái tình đoàn kết của anh chị em thật là ...quá độ! Chỉ nhìn sáng hôm nay lúc khai mạc, trời mưa dai dẳng nhưng các em đứng dưới mưa rùng rã mà gương mặt vẫn đầy nét hân hoan thoải mái, nụ cười luôn luôn trên môi. Suốt mấy ngày trại đều đậm nét tươi vui thì theo tôi, đó là sự thành công lớn của anh chị em Chi Nhánh Đức. Nay mai trở về lại Mỹ tôi có thể khẳng định rằng Chi Nhánh Đức thực là một Chi Nhánh đã đạt được sự thành công trong việc hướng dẫn các em thanh thiếu niên. Mặt khác, địa bàn Áu Châu là nơi quý Trưởng trong Ban Thường Vụ HĐTU đang đặt trọng tâm nhắm tới, các anh em Hướng Đạo đã, đang chuyển mình đứng dậy và đóng góp cho Phong Trào. Trước đây tôi cũng là một Thiếu

Sinh, sau đó trở thành Kha Sinh, đi học rồi vào quân ngũ, sau 75 bị đi cải tạo rồi thì vượt biên và định cư ở Mỹ. Suốt đời tôi trong những thăng trầm trải qua, tôi luôn luôn hãnh diện mình là một người Hướng Đạo. Đi dự trại lần này là tôi muốn như là một sự trả (chút ít) ơn cho Hướng Đạo, nhờ Hướng Đạo cứu mạng và dẫn dắt tôi thành người. Còn việc viết báo, chụp hình, lấy tin tức chỉ là một niềm vui, không phải là nghề sinh sống chính thức.”

Trưởng Đoàn Trang muốn tìm hiểu qua câu hỏi:

-“ Em muốn được biết sự khác biệt của các Trưởng trẻ và đoàn sinh ở Đức và ở Mỹ ra sao ? ”

Anh Hồ Đăng :

-“ Cung cách làm việc của các Trưởng ở Đức đầy tận tình, gần gũi và đoàn kết. Các đoàn sinh ở Đức ngoan ngoãn, dễ thương và nghe lời Huynh Trưởng, các Trưởng và đoàn sinh ở Mỹ địa bàn hoạt động không xa nhiều như ở Đức, sinh hoạt cũng có nhiều phần khác biệt, gom thành nhiều đơn vị nhỏ. ”

Trưởng Trương Lê Hồng :

-“ Sinh hoạt ở Chi Nhánh Đức có nhiều nhiều kê, thí dụ như Liên Đoàn phát triển thì thiếu Trưởng điu dắt, Liên Đoàn cần nhiều chương trình huấn luyện để trau dồi nghề Trưởng cho vững vàng, có được như vậy Phong Trào mới phát triển và đi lên. ”

Anh Hồ Đăng :

-“ Như tôi đã trình bày ở trên, ưu điểm của Chi Nhánh Đức là tinh thần đoàn kết, không khí hòa nhã, thăm thiết như anh em một nhà, có lẽ vì như thế mà Phong Trào Hướng Đạo ở Chi Nhánh Đức khác hẳn ở những nơi mà tôi đã đi qua? Nhưng có một điều tôi vẫn chắc chắn là với cung cách sinh hoạt và không khí tận tình như vậy, Chi Nhánh Đức sẽ ngày một thành công hơn, ước mong lần tới khi có dịp đi sang Đức tôi sẽ thấy Chi Nhánh Đức càng lúc càng lớn mạnh. ”

Trưởng Minh Tân cười :

-“ Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi. Chúng em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình và mong ước Chi Nhánh sẽ ngày càng phát triển, sự khuyến khích của quý Trưởng trong BTV- HĐTU, cũng như của anh sẽ làm anh chị em Chi Nhánh Đức cố gắng không ngừng. Tuy CN có khó khăn cũng như người muốn tìm kiếm nước trong sa mạc , nhưng dù khó khăn trong tìm kiếm mà vẫn luôn giữ lòng vui tươi. ”

Trời vẫn mưa rả rích, vài tiếng hát đầu dây... Đêm đã dần tàn, ngày mai lại một ngày mới trở lại, người Hướng Đạo vẫn hành trang trên vai, đường đi còn xa tắp, nhưng:

“ đường xa thì mặc đường xa, dù đường (có) xa quá, lòng (ta vẫn) không ngại ngần. ”

Nhìn chung quanh lều trại đêm khuya, hình ảnh những vị Trưởng cao niên hơn 70 như quý Trưởng Tôn Thất Hy, Đỗ Phát Hai, Lâm ngọc Liên..., hay còn cao....niên hơn nữa như Trưởng Nguyễn Xuân Mộng vẫn “**gậy nạng lên đường**”, tôi nghĩ là anh em chúng tôi càng phải cố gắng hơn nữa .

“ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. ”

Câu hát vẫn còn đậm nét : Đúng như thế, chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông.

Đất trại Berlin
Tối 28 tháng bảy 2007
Oanh Oanh Hùng Khí